



ข่าวราชการแห่งประเทศไทย

สายสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ โทร. 283-5016-7 โทรสาร 280-1591

ฉบับที่ 75/2542

เรื่อง การขายหุ้นธนาคารรัตนสินร้อยละ 75.02 ให้แก่ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์

ตามที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นธนาคารรัตนสินกับธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2542 โดยมีเงื่อนไขที่จะเจรจาและลงนามในสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สัญญาโอนขายสินทรัพย์ด้วยคุณภาพให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์รัตนสิน (Loan Transfer Agreement) สัญญาจ้างธนาคารรัตนสินบริหารสินทรัพย์ของบริษัทบริหารสินทรัพย์รัตนสิน (Loan Management Agreement) และสัญญาข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นของธนาคารรัตนสิน (Shareholders Agreement) ให้เสร็จสิ้นต่อไปนั้น

บัดนี้ กองทุนฟื้นฟูฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นแล้ว ในวันที่ (วันที่ 29 พฤศจิกายน 2542) สาระสำคัญของสัญญาหลักสรุปได้ ดังนี้

1. สัญญาโอนขายสินทรัพย์ด้วยคุณภาพให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์รัตนสิน เป็นการลงนามระหว่างธนาคารรัตนสินและบริษัทบริหารสินทรัพย์รัตนสิน เพื่อโอนขายสินทรัพย์ด้วยคุณภาพในจำนวนที่ตกลงกัน ให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์รัตนสินในราคาตามบัญชีภายหลังการพิจารณามูลค่าการค้าประกันของทางการที่จะชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากสินทรัพย์ด้วยคุณภาพดังกล่าว โดยบริษัทบริหารสินทรัพย์รัตนสินจะชำระค่าซื้อสินทรัพย์ด้วยคุณภาพดังกล่าวด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งมีกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นผู้อวัล และมีอัตราดอกเบี้ยอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะ 6 เดือนต่ำสุดเฉลี่ยของ 4 ธนาคารพาณิชย์ใหญ่และธนาคารรัตนสิน

2. สัญญาจ้างธนาคารรัตนสินบริหารสินทรัพย์ของบริษัทบริหารสินทรัพย์รัตนสิน เป็นการลงนามระหว่างธนาคารรัตนสินและบริษัทบริหารสินทรัพย์รัตนสิน เพื่อจ้างธนาคารรัตนสินบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพของบริษัทบริหารสินทรัพย์รัตนสิน โดยบริษัทบริหารสินทรัพย์รัตนสินจะจ่ายค่าจ้างบริหารสินทรัพย์ดังกล่าวในอัตราร้อยละ 0.1 ของจำนวนสินทรัพย์ที่รับบริหาร นอกจากนี้ เพื่อให้ธนาคารรัตนสินใช้ความ

พยายามอย่างเต็มที่ในการบริหารสินทรัพย์ดังกล่าว จึงกำหนดให้ธนาคารรัตนสินร่วมแบ่งรับผลกำไรหรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์ดังกล่าวด้วย (Gain/Loss Sharing Arrangement)

3. สัญญาผู้ถือหุ้นธนาคารรัตนสิน เป็นการลงนามระหว่างกองทุนฟื้นฟูฯ และธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ จำกัด ในฐานะผู้ถือหุ้นของธนาคารรัตนสิน เพื่อกำหนดข้อจำกัดในการโอนขายหุ้นในระหว่างที่ถือหุ้นร่วมกันและสัญญาว่าจ้างธนาคารรัตนสินบริหารสินทรัพย์ของบริษัทบริหารสินทรัพย์รัตนสินยังมีผลในช่วง 5 ปี รวมทั้งกำหนดให้การดำเนินการรายการที่สำคัญต้องใช้เสียงของผู้ถือหุ้นถึงร้อยละ 86 เช่น การเพิ่มทุนหรือลดทุน การควบรวมกิจการ การตัดสินใจเลิกการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องผู้ถือหุ้นรายย่อย

การลงนามในสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าวในวันนี้จะมีผลให้การขายหุ้นธนาคารรัตนสินร้อยละ 75.02 ให้แก่ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ โดยกองทุนฟื้นฟูฯ ได้รับเงินจำนวน 15,090 ล้านบาทจากการขายหุ้นธนาคารรัตนสินจำนวน 1,484,998 ล้านหุ้นให้แก่ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ และธนาคารรัตนสินจะเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคาร ยูโอบี รัตนสิน จำกัด (มหาชน)

การดำเนินการหาผู้ร่วมลงทุนในธนาคารรัตนสินในครั้งนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินวันที่ 14 สิงหาคม 2541 แสดงถึงความตั้งใจจริงของทางการในการฟื้นฟูระบบสถาบันการเงิน

จึงแถลงมาเพื่อทราบ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

29 พฤศจิกายน 2542